

วีรกรรมบ้านโชคทรายจังหวัดตราด

โดย ว่าที่ ร.ต.กิตติ บุญสำราญ

ประจำแผนกการพิธิ กปศ.ยศ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอีกวันหนึ่งที่กองทัพเรือ ได้สูญเสียเพื่อนทหารเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตย จากการปะทะกับทหารต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทย ณ บ้านโชคทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เขตชายแดนไทยกัมพูชา

ในคืนวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที ได้มีลูกระเบิดจากกัมพูชามาตกที่บริเวณบ้านหาดสารพัคพิช จังหวัดตราด หน่วยทหารฝ่ายไทยได้ทำการยิงตอบโต้และได้รายงานให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทราบ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะรุนแรงและไม่น่าไว้วางใจ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงมอบให้ พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ รองผู้อำนวยการป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์ภาค ๑ ส่วนที่ ๑ ทำหน้าที่ผู้บังคับการที่บังคับการทางยุทธวิธีของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นาวาเอก วิชัย ไสธนะ ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนที่ ๑ เข้าร่วมด้วย

คณะดังกล่าวได้ออกเดินทางไปสมทบกับกองกำลังด้านจันทบุรีและตราด และได้จัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีขึ้นตั้งที่ฐานบินตราด และออกเดินทางจากฐานบินตราดโดยรถยนต์บรรทุกเล็กของกองพันทหารราบที่ ๑ มี พันจ่าเอก สมศักดิ์ เกิดผล เป็นพลขับ เพื่อตรวจการปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งวางกำลังและกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น โดยเดินทางไปที่ศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาสัน และบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีหน่วยนาวิกโยธินปฏิบัติการณ์อยู่ จากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยมหน่วยที่อำเภอคลองใหญ่ จากกลับเวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา ห่างจากบ้านหาดเล็กประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษ ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามไม่ทราบจำนวนยิงด้วยจรวดถูก นาวาเอก วิชัย ไสธนะ ผู้บังคับการทางยุทธวิธี จึงได้สั่งการให้คณะที่หนึ่งอยู่ทางซ้ายรถเตรียมต่อสู้ โดยทุกคนได้ออกจากรถใช้เส้นทางเขาขอบถนน เป็นที่กำบังทำการยิงต่อสู้จนเสียงปืนของฝ่ายตรงข้ามสงบลง ผู้บังคับการทางยุทธวิธีเห็นว่า เราอยู่ในฐานะเสียเปรียบมาก เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีอำนาจการยิงเหนือกว่า จึงสั่งให้ถอนตัวไปรวมกันที่ชายทะเล ระหว่างถอนตัวฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงปืนมาอีกหลายชุด ในที่สุดคณะของผู้บังคับการที่บังคับการทางยุทธวิธี ถอนตัวมารวมกันที่ชายฝั่งทะเลได้และขอความช่วยเหลือจากเรือประมงให้นำไปส่งขึ้นเรือหลวงถ่องถม ซึ่งมีจ่ายเสบียงเพิ่มเติม และจอดอยู่ในทะเลบริเวณอำเภอคลองใหญ่ และได้ติดต่อขอเฮลิคอปเตอร์มารับผู้บาดเจ็บ รวมทั้งขอให้ส่งกำลังเข้ากวาดล้างบริเวณที่เกิดเหตุร้ายด้วย

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ถือเป็นวีรกรรมครั้งหนึ่งเพื่อนทหารเรือ ที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญระดับผู้บังคับการ ไป คือ นาวาเอกวิชัย ไสธนะ ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนที่ ๑ รวมทั้งทหารที่มีความกล้าหาญ และเสียสละอีก ๑ นาย คือ พันจ่าเอกสมศักดิ์ เกิดผล พลขับ นอกจากนี้ ยังมีผู้บาดเจ็บ ๗ นาย รวมทั้ง พลเรือตรี เกษม ลิขิตวงษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

และตราศ ก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วย สมควรที่ทหารเรือทุกคนจะจดจำและระลึกถึงคุณความ
ดีของความกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติตลอดไป
